



# บันทึกข้อความ

คณะกรรมการ 1055  
 12 มิ.ย. 2562  
 08.43

ส่วนราชการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โทร.๕๓๐๑

ที่ กพน.๓๑๘/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอดความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ "กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาครเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒"

เรียน คณบดีทุกคณะ

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) ผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา)แล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ งานกยศ. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์กู้ยืมเงินกองทุนฯ จึงขอความอนุเคราะห์คณะประชาสัมพันธ์ "กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาครเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒" โดยอาจปิดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ หรือสถานที่ที่ทางคณะเห็นสมควร ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

เรียน คณบดี

- เพื่อโปรดทราบ ผลของรณการฯ ดังน้
- เห็นควรมอบ... (นางสาวสุดใจ สุขคง) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

12 มิ.ย. 2562

กมม/คณบดี/คณบดี/คณบดี/คณบดี  
 ๑๒ ๒๕๖๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอม เลขาพันธ์  
 คณบดีคณะครุศาสตร์



## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนดระยะเวลาดำเนินการให้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา ผู้กู้ยืมรายใหม่หรือผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงขอแจ้งกำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อ ๑. กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า(ที่ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษาและไม่เปลี่ยนสถานศึกษา)

ประเภทผู้กู้	ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.	วัน เดือน ปี		
		เฉพาะภาคปกติ ปี ๒-๕ คณะครุศาสตร์	ภาคปกติทุกคณะ	ภาคพิเศษ
ผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่ไม่เปลี่ยนระดับ การศึกษาและ ไม่เปลี่ยน สถานศึกษา)	๑. ผู้กู้ยืมยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน ในระบบ e - studentloan	๑ มิ.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		๑ มิ.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒
	๒. ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน - ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ( <a href="http://www.nstru.ac.th">www.nstru.ac.th</a> ) - ผ่านเพจ กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช - เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	๑ ก.ค. ๒๕๖๒		๑ ก.ค. ๒๕๖๒
	๓. ผู้กู้ยืมส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินที่พิมพ์จากระบบ e - studentloanและเอกสารประกอบการกู้ยืม เงินให้กับสถานศึกษาพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืม เงิน ณ งาน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา	๒ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒		๒ - ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๒
	๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน - ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ( <a href="http://www.nstru.ac.th">www.nstru.ac.th</a> ) - ผ่านเพจ กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช - เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒		๑๕ ก.ค. ๒๕๖๒
	๕. นักศึกษาเข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียน และจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ในระบบ e - studentloan	๑๔ ก.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๒		๑๗ ส.ค. ๒๕๖๒
	๖. นักศึกษาลงนามเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา	๒๕ , ๒๖ , ๓๐ , ๓๑ ก.ค. - ๙ ส.ค. ๒๕๖๒		๑๙ - ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๒
	๗. จัดส่งสัญญา แบบลงนามแบบลงทะเบียนเรียน/ แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่าย เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้กับ ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	ภายใน ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒		ภายใน ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒

<p>๘. การโอนเงิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - เงินค่าครองชีพเข้าบัญชีนักศึกษา</p> <p>- เงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย (ฝ่ายการเงิน)</p>	<p><b>การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๑</b>          บมจ.กรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๑ ให้กับผู้กู้ยืมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบและยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมเงิน (วันที่นักศึกษาลงนามแบบลงนามแบบลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การศึกษาและค่าครองชีพ) ในระบบ e - studentloan เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๒</b>          บมจ.กรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๒ ให้กับผู้กู้ยืมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่บมจ.กรุงไทยทำการตรวจสอบสัญญาผู้กู้ยืมเงินและแบบลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การศึกษาและค่าครองชีพ) ในระบบ เรียบร้อยแล้ว</p> <p><b>การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๓ - ๖</b>          บมจ.กรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๓ - ๖ ให้กับผู้กู้ยืมตรงกับวันที่ ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพในเดือนที่ ๑ และ ๒</p> <p><b>ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา</b>          กองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจากผู้บริหารและผู้จัดการการเงินให้ ผู้กู้ยืมตรวจสอบสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าครองชีพว่าถูกต้องและครบถ้วน ตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและผู้จัดการการเงินให้กู้ยืมได้รับจากระบบ e - studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ ๕ , ๑๕ และ ๒๕ ของเดือน.</p>
--	---

ข้อ ๒. กำหนดการให้กู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่า(ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา)

ประเภทผู้กู้	ขั้นตอนการกู้ยืม กยศ.	วัน เดือน ปี		
		เฉพาะภาคปกติ ปี ๒-๕ คณะครุศาสตร์	ภาคปกติทุกคณะ และปี ๑ คณะครุศาสตร์	ภาคพิเศษ
ผู้กู้ยืมรายใหม่ ผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่เปลี่ยนระดับ การศึกษาหรือ เปลี่ยนสถานศึกษา)	๑. ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านล่วงหน้า โดยยังไม่ต้องระบุสถานศึกษา ในระบบ e - studentloan (เฉพาะรายใหม่)	๑ มิ.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		
	๒. ผู้กู้ยืมยืนยันแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ e - studentloan	๑ มิ.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๒		
	๓. ประกาศรายชื่อผู้ประสงค์กู้ยืมเงิน - ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (www.nstru.ac.th) - ผ่านเพจ กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	๑ ก.ค. ๒๕๖๒		
	๔. ผู้กู้ยืมส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินที่พิมพ์จากระบบ e - studentloanและเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินให้กับสถานศึกษาพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน ณ งาน กยศ. กองพัฒนานักศึกษา	๑๘ - ๒๔ ก.ค. ๒๕๖๒		
	๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินรายใหม่และรายเก่า (ที่เปลี่ยนระดับการศึกษาหรือเปลี่ยนสถานศึกษา) - ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (www.nstru.ac.th) - ผ่านเพจ กยศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช - เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช	๒๕ ก.ค. ๒๕๖๒		

๖. บันทึกสัญญาเงินกู้ยืม นักศึกษาผู้ผ่านการอนุมัติ ดำเนินการบันทึกสัญญาเงินกู้ยืม เงินในระบบ e - studentloan	๙ - ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๒
๗. การทำสัญญาเงินกู้ยืม <b>กรณีที่ ๑</b> นักศึกษาพาผู้ค้ำประกันตามที่บันทึกลงใน สัญญาลงนามสัญญาเงินกู้ยืมที่มหาวิทยาลัย <b>กรณีที่ ๒</b> นักศึกษารับเอกสารสัญญาเงินกู้ยืมไปลงนาม ที่อำเภอ (ตามภูมิลำเนาของตนเอง)	๒๖ ส.ค. - ๑๓ ก.ย. ๒๕๖๒  ๒๒ - ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๒
๘. นักศึกษาเข้ายืนยันเลขที่ใบแจ้งค่าเล่าเรียนและจำนวน เงินค่าเล่าเรียนในระบบ e - studentloan	๒๖ ส.ค. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒
๙. นักศึกษาลงนามเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน /แบบยืนยันจำนวนเงินทุนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ การศึกษา	๒๖ ส.ค. - ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๒
๑๐. จัดส่งสัญญา แบบลงนามแบบลงทะเบียนเรียน /แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่อง กับการศึกษาและค่าครองชีพให้กับฝ่ายบริหาร โครงการภาครัฐ บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	ภายใน ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒
๑๑. การโอนเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) - เงินค่าครองชีพเข้าบัญชีนักศึกษา           - เงินค่าเล่าเรียนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย (ฝ่ายการเงิน)	<b>การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๑</b> บมจ.กรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๑ ให้กับกู้ยืมภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่สถานศึกษาทำการตรวจสอบ และยืนยันใบลงทะเบียนกู้ยืมเงิน (วันที่นักศึกษาลงนามแบบลงนาม แบบลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่าย เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ) ในระบบ e - studentloan เรียบร้อยแล้ว <b>การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๒</b> บมจ.กรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๒ ให้กับกู้ยืมภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ บมจ.กรุงไทยทำการตรวจสอบ สัญญาเงินกู้ยืมและแบบลงทะเบียนเรียน / แบบยืนยันจำนวนเงินค่า เล่าเรียนค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพ) ในระบบ เรียบร้อยแล้ว <b>การโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๓ - ๖</b> บมจ.กรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเดือนที่ ๓ - ๖ ให้กับกู้ยืมตรงกับวันที่ได้รับการโอนเงินค่าครองชีพ ในเดือนที่ ๑ และ ๒ <b>ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา</b> กองทุนจะโอนเข้าบัญชีของสถานศึกษาหลังจากผู้บริหารและผู้จัดการ เงินให้กู้ยืมตรวจสอบสัญญา/แบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่า เรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและค่าครองชีพว่าถูกต้องและ ครบถ้วนตรงกับข้อมูลที่ผู้บริหารและผู้จัดการเงินให้กู้ยืมได้รับจาก ระบบ e - studentloan โดยจะโอนทุกวันที่ ๕ , ๑๕ และ ๒๕ ของเดือน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(ดร.สมปอง รักษาธรรม)

รองอธิการบดี รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช